

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวหุ้น

กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน

ธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

KTIS แจงเซ็นเอ็มโอยู ลุยพัฒนาชาวไร่ เพิ่มศักยภาพการผลิต

KTIS เซ็น MOU ทางวิชาการกับ 3 หน่วยงาน สอน-มจพ. และสมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ พัฒนาชาวไร่ อ้อยตามโครงการ “Smart Farming” สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย

นายถวัลย์ปญญ์ ศิริวิริยะกุล รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตร ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS และสมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย (สอน.) และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อร่วมกันขยายขอบข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการใน ไร่ อ้อย การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนา ด้านพันธุ์อ้อย และการพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming”

โดยโครงการ Smart Farming เป็น โครงการที่ สอน. กำหนดแนวทางสนับสนุน การใช้วัตกรรมการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยชาวไร่ อ้อยในการบริหารจัดการ ไร่ ทั้งกระบวนการปลูกอ้อย ตั้งแต่การ

เตรียมดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์ และแนะนำการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ที่เข้าถึงเกษตรกรชาวไร่ อ้อยได้อย่างแท้จริง ผ่านกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ทั้งนี้ ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือนี้ กลุ่ม KTIS จะร่วม ดำเนินโครงการในฐานะโรงงานน้ำตาล ซึ่งมี ระบบการส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัตกรรมการ และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

ทั้งนี้ 4 ฝ่ายจะร่วมกันภายใต้กรอบ กิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล เพื่อสร้างบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล ทราย รวมถึงการสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงาน พร้อมร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการจัดการในไร่ อ้อย และพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี

นอกจากนี้กลุ่ม KTIS จะให้การสนับสนุนด้านสถานที่ ข้อมูล การนำไปทดสอบใช้ รวมถึงการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ ขณะที่สมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ จะสนับสนุนด้านข้อมูล และประชาสัมพันธ์ สู่ชาวไร่ อ้อย ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะสนับสนุน ด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และห้อง ปฏิบัติการ โดย สอน. จะสนับสนุนด้านงบประมาณ ■